

ประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิสำหรับบุตร



ในยุคสมัยที่มีการมีลูกเป็นเรื่องที่สังคมของพ่อแม่สมัยใหม่ต่างกังวลใจ หากหน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิตยังไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเอง และครอบครัวให้ดีขึ้น เพราะการมีลูกจะต้องแบกรับภาระมากมายตั้งแต่เริ่มตั้งครรรค์จนกระทั่งคลอด

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ ความจำเป็นในการดำรงชีพ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐในการปรับโครงสร้างประชากรของประเทศ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสนับสนุนประชากรของประเทศ ให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรที่กำลังลดลงรวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการวางนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐและของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตน มีการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมากขึ้น ทั้งนี้ได้ เพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตร จาก เดิมผู้ประกันตนหญิง มีสิทธิได้รับค่าคลอดไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาะจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท+เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในอัตรา ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน เป็น ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าคลอดไม่จำกัดจำนวนบุตรให้เบิก ครั้งละ 13,000 บาท+เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง และยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ได้คราวละไม่เกิน 2 คน เหมาะจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาท ให้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คราวละไม่เกิน 3 คน และได้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท (ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพื่อนำร่างกฎกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อประกาศใช้ต่อไป)

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกันตนในการดูแลบุตร และเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่งของผู้ประกันตนในการสร้างครอบครัว เพื่อเพิ่มประชากร รวมถึงเพิ่มกำลังแรงงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยปรับโครงสร้างประชากรของประเทศให้มีความสมดุลต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th